
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. 25๖5 
การประชุมครั้งที่  ๑/25๖5 

วันศกุรที่  20  พฤษภาคม  25๖5  เวลา  1๓.๓0 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา 

------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 
ลําดับ

ท่ี ชื่อตัว - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุระเดช        อังสุพันธโกศล ประธานสภาเทศบาล สุระเดช  อังสุพันธโกศล   
๒. นางสาวพชัรนิทร    หวังกองกลาง รองประธานสภาเทศบาล พัชรินทร  หวังกองกลาง    
๓. นายสิรภพ พิมพกลาง สมาชิกสภาเทศบาล สิรภพ  พิมพกลาง  
๔. นายปยพงษ ยอมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ปยพงษ  ยอมกลาง  
5. นางสนม แฝงดานกลาง สมาชิกสภาเทศบาล สนม  แฝงดานกลาง   
6. นายเชิด โปยขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  โปยขุนทด  
7. นางสงเสริม จันทรเรือง สมาชิกสภาเทศบาล สงเสริม  จันทรเรือง  
8. นางสมแสง แข็งกลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมแสง  แข็งกลาง  
9. นางสาวลาน อัครบุญญานนท สมาชิกสภาเทศบาล ลาน  อัครบุญญานนท  

๑0. นางกุลสิร ิ เปรมกลาง เลขานุการสภาเทศบาล กุลสิริ  เปรมกลาง  
      

ผูไมเขาประชุม 
ลําดับ

ที่ ชื่อตวั- สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายวิวัฒน ทรัพยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล อยูระหวางการกักตัว 
2 นางธนาทร มีกลาง สมาชิกสภาเทศบาล อยูระหวางการกักตัว 
3 นางสาวสมทรัพย      จิตรกลาง สมาชิกสภาเทศบาล อยูระหวางการกักตัว 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ

ที่ ชื่อตัว- สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางธนาพร   ศิรโิภคานนท นายกเทศมนตรี ธนาพร  ศิริโภคานนท  
2 นางสมพิศ  จงจิตรกลาง รองนายกเทศมนตรี สมพิศ  จงจิตรกลาง  
3 นายเฉลิม อินทรกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เฉลิม  อินทรกลาง  
4 นายศิวกร สิทธิวีระกุล รองนายกเทศมนตรี ศิวกร  สิทธิวีระกุล  
5 นางสาํล ี สิทธิวีระกุล เลขานายกเทศมนตรี สําลี  สิทธิวีระกุล  
6 นางสาวเสาวลักษณ    คุมกลาง เจาพนักงานทะเบียน เสาวลักษณ  คุมกลาง  
7 นายประทีป     กุลสํานัก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประทีป  กุลสาํนัก  
8 นางสาวยุพา ผิวผาย ผูอํานวยการกองคลัง ยุพา  ผิวผาย  
9 นายสรวิชญ   ณ นคร นายชางโยธา สรวิชญ  ณ นคร  
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ลําดับ
ที่ ชื่อตัว- สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

10 นายอิทธกร  สอพันคํา หัวหนาฝายปกครอง อิทธิกร  สอพันคํา  
11 นางวิภา   ชัยเฉลียว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล วิภา  ชัยเฉลียว  
12 นางสาวนุชนาถ     ศรีโพธ์ิ นักทรพัยากรบุคคลฯ นุชนาถ   ศรีโพธิ์  

      

เริ่มประชุม   13.30  น. 
- เมื่อถึงเวลา  1๓.๓0  น.  นางกุลสิริ  เปรมกลาง  ปลัดเทศบาล  

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคาชั่วคราว  ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลมะคา  ปรากฏวามีจํานวน  9  คน  ไมสามารถเขาประชุมได
จํานวน  3  คน  เนื่องจากอยูระหวางการกักตัว  เมื่อครบองคประชุมจึงเชิญ  
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะคา จุดธูปเทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  เสรจ็แลวทําหนาท่ีประธานในที่ประชุมและเปดประชุม   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   สวสัดีครับ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  และทานผูมีเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนวันเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา   

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ. 25๖5 การประชุมครั้งที่ ๑/25๖5  
ขณะนี้ มีสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ 1.1    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา สมัยสามัญ สมัยที่สอง   

ประจาํป  พ.ศ. ๒๕๖5 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลมะคาชั่วคราวอานประกาศ
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตําบลมะคา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัย 

สามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5 
นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะคา  เรื่อง   เรยีกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลมะคา ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  2565  กําหนดใหเริ่ม 
ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.  
๒๕๖5  ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม ๒๕๖5  เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน นั้น 

- อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62 จึงใหเรียก 
ประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5   
ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม ๒๕๖5  เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน จึงประกาศ 
มาใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันท่ี  26  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5   
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะคา 
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วาระที่ 1.2    การรับโอน (ยาย) พนกังานเทศบาล มาสังกัดเทศบาลตําบลมะคา 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ดวยมีพนักงานเทศบาลที่ผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารง 

ประธานสภาเทศบาล  ตําแหนงสายงานผูบริหารโอนมาสังกัดเทศบาลตําบลมะคา  จํานวน  3  ราย   
และมีพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) มาจํานวน  2  ราย  ดังนี้ 

1. นางกุลสิริ  เปรมกลาง   ผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดาํรง 
ตําแหนง สายงานผูบริหารในตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลมะคา (นักบริหาร 
งานทองถิ่น ระดับกลาง)  โอนมาจากเทศบาลตําบลตลาดแค  มาดํารงตําแหนง 
ที่เทศบาลตําบลมะคา  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2565 

2. นางวิภา  ชัยเฉลียว  ผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
สายงานผูบริหารในตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  (นักบรหิารงานทั่วไป  
ระดับตน)  โอนมาจากเทศบาลตําบลรังกาใหญ  อําเภอพิมาย  มาดํารง
ตําแหนงที่เทศบาลตําบลมะคา  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2565 

3. นายอิทธิกร  สอพันคาํ   ผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนง สายงานผูบริหารในตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง  (นักบริหารงาน 
ทั่วไป ระดับตน) โอนมาจากเทศบาลตําบลสีมามงคล  อําเภอปากชอง   
มาดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลมะคา  เมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  2565 

4. นายสันติ  มรกต   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหาร  
งานชาง ระดับตน)  โอน(ยาย)  มาจากเทศบาลตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมือง   
มาดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลมะคา  เมื่อวันท่ี  18  เมษายน  2565 

5. น.ส.เสาวลักษณ  คุมกลาง   ตําแหนง  เจาพนักงานทะเบียน 
ปฏิบัติงาน โอน(ยาย)  มาจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  มา 
ดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลมะคา  เม่ือวันท่ี  18  เมษายน  2565 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคาครั้งที่ผานมา 
วาระที่   2.1       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก     

ประจาํป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่ 1/2565   เม่ือวันที่  23  
กุมภาพันธ  2565   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    ในวาระนี ้ผมจะใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2565  การ 

ประชุมครั้งท่ี  1/2565  เมือ่วันพุธที่  23 กุมภาพันธ ๒๕๖5  ครับ  ซึ่ง 
รายงานการประชุมดังกลาวไดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบ 
ความถูกตองลวงหนาแลว  หากทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติม  โปรดยกมือขอ 
แกไขได ทั้งหมดมี  91 หนา ขอใหทุกทานรวมกันพิจารณาไปทีละหนา   
มีทานใดจะขอแกไข  สอบถามหรือไมครับ   

-    ถาไมมีการแกไขหรือสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากทุกทาน  
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  9  คน ถือวาครบองคประชุมครับ 

-    ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจาํป พ.ศ. 2565  การประชุมครั้งที่  1/2565  
เมื่อวันพุธที่  23  กุมภาพันธ  ๒๕๖5  โปรดยกมือครบั   
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-    สมาชิกยกมือเปนเอกฉันท  ดวยคะแนน  8  เสียง  ประธานสภา 
    เทศบาล งดออกเสียง  เปนอันวาที่ประชุมแหงน้ี มีมติรับรองรายงานการ 

ประชุมเปนท่ีเรียบรอย 

มติที่ประชุม                    - ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลมะคา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. 2565   

การประชุม  ครั้งที่ 1/2565  เม่ือวันพธุที่  23  กุมภาพันธ  ๒๕๖5   

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องที่เสนอใหม   
วาระที่   3.๑   เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา  แทนตําแหนงที่วาง 
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    สืบเนื่องมาจากตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา           
ประธานสภาเทศบาล  ไดวางลง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
 ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอ  ๑๕  กําหนด

ไววา  เมื่อประธานสภาทองถิ่น  รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการสภา
ทองถ่ิน พนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถิ่น  ใหสภาทองถิ่นเลือก
ประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถิ่น  หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  
แลวแตกรณแีทนตําแหนงท่ีวาง  ดังนี้ 

      (๒)  กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน  ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภา 
     ทองถ่ินแทนตําแหนงที่วางในการประชุมสภาทองถ่ินที่มีขึ้นคราวแรกนับแต 
     วันที่ตําแหนงวางลง 

ขอ  18  ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งเปนเลขานุการ
สภาทองถ่ินท้ังนี้ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ  อันจะเปนประโยชนตอสภา
ทองถ่ิน 

- สําหรับวิธีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  ใหดําเนินการตาม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอ  13  กําหนดไววา  วิธีการ
เลือกเลขานุการสภาทองถ่ินใหประธานสภาทองถิ่นนําวิธีการเลือกรองประธาน 
สภาทองถ่ินมาใชบังคบัโดยอนุโลม  เม่ือสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภา
ทองถ่ินแลวใหเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราวพนจากตาํแหนง 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดเสนอชื่อสมาชิกสภา 
เทศบาล  หรือพนกังานเทศบาลที่ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา  และการเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภา
รับรองไมนอยกวาสองคน  ขอเชิญเสนอชื่อพรอมผูรบัรองครบั 

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -    เรียน  ประธานสภาเทศบาลตาํบลมะคา  ดิฉัน นางสาวพัชรินทร   
รองประธานสภาเทศบาล  หวังกองกลาง  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอชื่อ  นางกุลสิร ิ เปรมกลาง   

เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา   
     ผูรับรองคนท่ี  1  นางสาวลาน  อัครบุญญานนท  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 2  
ผูรับรองคนท่ี  2  นายสิรภพ  พิมพกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกทานใดจะเสนอชือ่เพิ่มเติมอีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม  -   ไมมี 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    เมื่อไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติม  ตามระเบียบฯ  ขอ   
ประธานสภาเทศบาล  14  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ินรองประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการ 

สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน   
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกดังนั้น  เมื่อมีผูเสนอชื่อผูสมควรเปนเลขนุการสภา 
เทศบาลตําบลมะคาเพียง 1 ทาน  คือ นางกุลสิริ เปรมกลาง  ใหถือวา   
นางกุลสิริ เปรมกลาง  ไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา  
ตามระเบียบฯ  ขอ  14 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเลือก  นางกุลสิริ  เปรมกลาง   
เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เม่ือสภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเลอืกเลขานุการสภาเทศบาลแลว  
ประธานสภาเทศบาล  ดังน้ัน  จึงขอเชิญ  นางกุลสิริ  เปรมกลาง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะคา  

ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมะคา  สมัยสามัญ   
สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ. 2565 

วาระที่   3.2   เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  ประจาํปงบประมาณ  2565  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน  2  รายการ  (ฝายปกครอง   
สํานักปลัดเทศบาล)  

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ตอไปเปนวาระที่ ๓.2  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม             
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส     
จํานวน  2  รายการ  (ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทาน 
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา  เสนอญัตติตอสภาฯ เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -   เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  นางธนาพร  ศิริโภคานนท  นายกเทศมนตรี 

ตําบลมะคา  ในระเบียบวาระนี้ ดิฉัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด –  
โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 
อิเล็กทรอนิกส  จํานวน  2  รายการ  (ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล)   
ซึ่งจะขออนุญาตให  นายอิทธิกร  สอพันคํา  หัวหนาฝายปกครอง เปนผูอาน 
ญัตติเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาคะ 

นายอิทธิกร   สอพันคาํ     -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทาน 
หัวหนาฝายปกครอง  สมาชิกสภาเทศบาล  และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม นายอิทธิกร  
    สอพันคาํ  หัวหนาฝายปกครอง  ขออนุญาตอานญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติ 
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โอนลด – โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ 
ญัตติ ดังนี้ 

หลักการ 
- ดวย ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล   มีความจําเปนที่จะตอง 

เสนอญัตติขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม  งบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  ประจําปงบประมาณ 2565  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน  2 รายการ  เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
1  เครื่อง  และเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)   
1 เครื่อง 

เหตุผล 
- เนื่องจากฝายปกครองซึ่งจะตองมีการพิมพเอกสาร หนังสือหรือ 

บันทึกและพิมพรูปภาพซึ่งตองการความเร็วและเรงดวนในบางครั้งจึง 
จําเปนตองมีอุปกรณสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพไวในการปฏิบัติงานและ 
เนื่องจากเครื่องมือเครื่องวัสดุอุปกรณใชท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ดังน้ันเพื่อใหฝายปกครองไดมีครภุัณฑวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสดุ  จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ
ตางๆเพิ่มใหกับบุคลากรของฝายปกครอง  

-   ดังนั้น ฝายปกครอง มีความจําเปนตองโอนลด–โอนเพิ่มเงิน
งบประมาณ  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 
     ขนาดไมนอยกวา 19 นิว้)  จํานวน 1 เคร่ือง จํานวนเงิน  17,000  บาท 

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ (Multifunction แบบฉีดหมึก) แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1 เครื่อง  จํานวนเงิน   
7,500  บาท 

    โอนลด 
- หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักปลัดเทศบาล  

     งบประมาณตั้งไว 160,000 บาท  มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน จํานวน  
     106,330 บาท   ขอโอนมาเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 24,500 บาท  
     มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 81,830 บาท 

โอนเพิ่มเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด 

คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็คทรอนิคส   
1) เครื่องคอมพิวเตอร  สาํหรับงานสาํนักงาน  (จอแสดงภาพขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงินจํานวน 17,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงินจํานวน 7,500 บาท    
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 คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  

    ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน 
    และสิ่งกอสราง ที่ทาํใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย 
    เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น    

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
    มะคา พิจารณาตอไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -  ขอบคุณหัวหนาฝายปกครองครับ   
ประธานสภาเทศบาล   -  ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ครบั  เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครบั  ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาล  จาํนวน   

9  คน  ถือวาครบองคประชุมผมจะขอถามมติที่ประชุมครบั 
-   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – เพ่ิม เงินงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  ของฝายปกครอง  
สํานักปลัดเทศบาล  จาํนวน  2  รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  1 เครื่อง และเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)            
1  เครื่อง งบประมาณ  24,500  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือ
ครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให  

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือมา 
ตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
หรืออิเล็กทรอนิกส  ของฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  2  
รายการ งบประมาณ  24,500  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    - สภาเทศบาลตําบลมะคา  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด –  
โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อมาตั้งจาย
เปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส  ของฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  2 รายการ   
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คือ  1.  เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน  1  เคร่ือง งบประมาณ  17,000 บาท 

2.  เครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  7,500  บาท   

วาระที่   3.3   เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  ประจาํปงบประมาณ  2565  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน  2  รายการ (งานทะเบียนราษฎร   
สํานักปลัดเทศบาล)  

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - ตอไปเปนวาระที่ ๓.3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลด – โอนเพิ่ม             
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส     
จํานวน  2  รายการ  (งานทะเบียนราษฎร  สาํนักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทาน 
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา  เสนอญัตติตอสภาฯ เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  นางธนาพร  ศิริโภคานนท  นายกเทศมนตรี 

ตําบลมะคา  ในระเบียบวาระนี้ ดิฉัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด –  
โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 
อิเล็กทรอนิกส  จํานวน  2  รายการ  (งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัด  
เทศบาล)  ซึ่งจะขออนุญาตให นายอิทธิกร  สอพันคํา  หัวหนาฝายปกครอง  
เปนผูอานญัตติเพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาคะ 

นายอิทธิกร  สอพันคาํ     -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทาน 
หัวหนาฝายปกครอง    สมาชิกสภาเทศบาล  และทานผูอํานวยการกองทกุทาน  ผม  นายอิทธิกร   

สอพันคาํ  หัวหนาฝายปกครอง  ขออนุญาตอานญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอน 
ลด – โอนเพิ่ม  เงนิงบประมาณ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ 
ญัตติ ดังนี้ 

หลักการ 
- ดวย งานทะเบียนราษฎร  ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล                 

มีความจําเปนที่จะตองเสนอญัตติขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม  งบประมาณเพื่อ 
มาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ  2565  หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน 2 รายการ  คือ  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิว้)  1  เครื่อง  และเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   1 เครื่อง 
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เหตุผล 
- เนื่องจากงานทะเบียนราษฎร  ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล 

มีหนาท่ีตองใหบรกิารประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการที่สํานักทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลซึ่งเปดใหบริการอยูที่สํานักทะเบียนอําเภอโนนสูง  ซึ่งตองมีการจัด 
พิมพหนังสือ  บันทึกและเอกสารตาง ๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบังคับบัญชา  รวมถึงการถายเอกสารเพื่อสําเนาเอกสารใหกับประชาชนที่มา
ติดตอขอรับบริการดวย  และในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎรซึ่ง
จะตองมีการพิมพเอกสาร หนังสือหรือบันทึกและพิมพรูปภาพซึ่งตองการ
ความเร็วและเรงดวนในบางครั้งจึงจําเปนตองมีอุปกรณสํานักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพไวในการปฏิบัติงานและเนื่องจากเครื่องมือเครื่องวัสดุอุปกรณใช 
ที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพื่อใหงานทะเบียนราษฎรไดมี
ครุภัณฑวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑตางๆ เพิ่มใหกับบุคลากรของงาน
ทะเบียนราษฎร 

-   ดังนั้น งานทะเบียนราษฎร  ฝายปกครอง มีความจําเปนตองโอน
ลด–โอนเพ่ิม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 
     ขนาดไมนอยกวา 19 นิว้)  จํานวน 1 เคร่ือง จํานวนเงิน  17,000  บาท 

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ (Multifunction แบบฉีดหมึก) แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1 เครื่อง  จํานวนเงิน   
7,500  บาท 

    โอนลด 
- หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานักปลัดเทศบาล                                    

     งบประมาณตั้งไว 160,000 บาท  มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน จํานวน  
     81,830 บาท  ขอโอนมาเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 24,500 บาท  
     มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 57,330 บาท 

โอนเพิ่มเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 
      -   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด 

คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิคส  ดังนี้ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร  สาํหรับงานสาํนักงาน  (จอแสดงภาพขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงินจํานวน  17,000  บาท 
2)  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงินจํานวน  7,500  บาท    

 คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  

    ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน 
    และสิ่งกอสราง ที่ทาํใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย 
    เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น    
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- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
    มะคา พิจารณาตอไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอบคุณหัวหนาฝายปกครองครับ   
ประธานสภาเทศบาล   -   ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ครบั  เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครบั  ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาล  จาํนวน   

9  คน  ถือวาครบองคประชุมผมจะขอถามมติที่ประชุมครบั 
-  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – โอนเพิ่ม เงิน

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   เพื่อมาตั้งจายเปนรายการ
ใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
ของงานทะเบียนราษฎร  สํานกัปลัดเทศบาล  จํานวน  2  รายการ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานกังาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
1 เครื่อง  และเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  1  เครื่อง  งบประมาณ 24,500  บาท  ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือครับ   

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให  

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือมา      
ตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
หรืออิเล็กทรอนิกส  ของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน              
2  รายการ งบประมาณ  24,500  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลตําบลมะคา มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด –  
โอนเพิ่ม เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อมาตั้งจาย
เปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส  ของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน              
2 รายการ  คือ  

1. เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ  17,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  7,500 บาท   

วาระที่   3.4   เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  ประจาํปงบประมาณ  2565  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน  1  รายการ  (สํานักลัดเทศบาล)  
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - ตอไปเปนวาระที่ ๓.4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลด – โอนเพิ่ม             
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส     
จํานวน  1  รายการ  (สาํนักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล 
มะคา  เสนอญัตตติอสภาฯ เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  นางธนาพร  ศิริโภคานนท  นายกเทศมนตรี 

ตําบลมะคา  ในระเบียบวาระนี้ ดิฉัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด –  
โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 
อิเล็กทรอนิกส  จํานวน  1  รายการ  (สํานักปลัดเทศบาล)  ซึ่งจะขออนุญาต 
ให นางวิภา  ชัยเฉลียว  หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล  เปนผูอานญัตติเพื่อใหท่ี 
ประชุมพิจารณาคะ 

นางวิภา  ชัยเฉลียว     -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตร ี ทาน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผูอํานวยการกองทุกทาน  ดิฉัน  

นางวิภา  ชัยเฉลียว  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตอานญัตติ  เรื่อง   
ขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม เงินงบประมาณ เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครภุัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน 1 รายการ  โดยมีหลักการและ 
เหตุผลประกอบญัตติ ดังนี้ 

หลักการ 
- ดวย  สํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเปนที่จะตองเสนอญัตติขอ 

อนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิม  งบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําป
งบประมาณ  2565  หมวดคาครภุัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส  จํานวน 1 รายการ  คือ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน
สํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ราคา 17,000  บาท   

เหตุผล 
- เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาลไดมพีนักงานเทศบาลโอนยายเขามา 

สังกัดเพ่ิมขึ้น  และยังขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะใชในการปฏิบัติงาน   
และมีความจําเปนที่จะตองมีอุปกรณสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพไวใชในการ 
ปฏิบัติงาน  จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 
อิเล็กทรอนิกส  โดยโอนลด–เพ่ิมเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 
     ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง  เปนเงินจํานวน  17,000 บาท   

โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและการ 

     ตรวจสอบภายใน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น  งบประมาณตั้งไว  
     407,220 บาท  มีงบประมาณคงเหลือกอนโอน  จํานวน  312,420 บาท   
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     ขอโอนมาเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  จํานวน  17,000  บาท  มีงบประมาณ 
     คงเหลือหลังโอน  จํานวน  295,420  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติเรื่อง   
     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 123 

โอนเพิ่มเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม 
      -   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด 

คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิคส  ดังน้ี 
1) เครื่องคอมพิวเตอร  สาํหรับงานสาํนักงาน  (จอแสดงภาพขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงินจํานวน  17,000  บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  

    ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงนิงบประมาณ 
    รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ  
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ 
    สภาทองถ่ิน    

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
    มะคา พิจารณาตอไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอบคณุ คุณวิภา  ชัยเฉลียว  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลครบั   
ประธานสภาเทศบาล   -   ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ครบั  เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครบั  ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาล  จาํนวน   

9  คน  ถือวาครบองคประชุมผมจะขอถามมติที่ประชุมครบั 
-  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด –โอนเพิ่ม  เงิน

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   เพื่อมาตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
สํานักปลัดเทศบาล  จาํนวน  1  รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน  1  เครื่อง งบประมาณ  17,000  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครบั 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให  

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   เพื่อมา
ตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
หรืออิเล็กทรอนิกส  ของสํานักปลัดเทศบาล  จาํนวน  1  รายการ งบประมาณ  
17,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
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มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลตําบลมะคา มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด–  
โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อมาตั้งจาย
เปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส  ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1 รายการ  คือ  

1. เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ 
ขนาด ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เคร่ือง งบประมาณ  17,000 บาท 

วาระที่   3.5   เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการ 
ใหม  ประจาํปงบประมาณ  2565  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ 
สํานักงาน  จํานวน  1  รายการ  (งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัด เทศบาล)  

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - ตอไปเปนวาระที่ ๓.5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลด – โอนเพิ่ม             
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จาํนวน  1  รายการ   
(งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล 
มะคา  เสนอญัตตติอสภาฯ เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และทานสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีตําบลมะคา เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  นางธนาพร  ศิริโภคานนท  นายกเทศมนตรี 

ตําบลมะคา  ในระเบียบวาระนี้ ดิฉัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด –  
โอนเพิ่ม เงนิงบประมาณเพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  1   
รายการ  (งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาล)  ซึ่งจะขออนุญาตให 
นางวิภา  ชัยเฉลียว  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปนผูอานญัตติเพื่อใหที่ 
ประชุมพิจารณาคะ 

นางวิภา  ชัยเฉลียว       -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทาน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และทานผูอํานวยการกองทุกทาน   

ขออนุญาตอานญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม เงนิงบประมาณ            
เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดคา 
ครุภัณฑ  ประเภทครภุัณฑสํานักงาน  จาํนวน 1 รายการ  โดยมีหลักการ         
และเหตุผลประกอบญัตติ ดังนี้ 

     หลักการ 
- ดวยงานพัฒนาชุมชน  ฝายอํานวยการ   สํานักปลัดเทศบาล               

มีความจําเปนที่จะตองเสนอญัตติขออนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิม  เงินงบประมาณ  
เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน  งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  1  รายการ  คือ  ตูเหล็ก  
ขนาด  4  ฟุต แบบกระจกบานเลื่อน    

เหตุผล 
- เนื่องจาก งานพัฒนาชุมชน  ฝายอํานวยการ   สาํนักปลัดเทศบาล   

เทศบาลตําบลมะคา ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช   ที่มีอยูไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน  จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ  เพ่ือเปนการอํานวยความ
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สะดวกใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานพัฒนาชุมชน  เชน งานดานธุรการ  
ดานเอกสารและงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ดังน้ันงานพัฒนาชุมชน  ฝายอํานวยการ  สาํนักปลัดเทศบาล  มี 
ความจําเปนตองโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ  เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม   
จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1. ตูเหล็ก  ขนาด  4  ฟุต แบบกระจกบานเลื่อน   จํานวน  1  ตู   

เปนเงนิจํานวน  5,000  บาท 

โอนลด 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินการ  หมวดคาใชสอย  ประเภทคา
บํารุงรักษาละซอมแซม  หนา 200  งบประมาณตั้งไว  จํานวน  8,000 บาท  
ปจจุบันมีงบประมาณคงเหลือกอนโอนจํานวน  8,000 บาท   ขอโอนลดครั้งนี้
จํานวน  5,000  บาท  ทําใหมีงบประมาณคงเหลือหลังโอน  3,000  บาท 

      โอนเพิ่มมาต้ังจายเปนรายการใหม 
- งานพัฒนาชุมชน  ฝายอํานวยการ  สาํนักปลัดเทศบาล  แผนงาน 

     สรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสรางความ 
     เขมแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   

     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ตูเหล็ก ขนาด  4  ฟุต  แบบกระจกบานเลื่อน   จํานวน  1  ตู   

     เปนเงนิจํานวน  5,000  บาท 
             คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

           -  ตูเหล็ก ขนาด 4 ฟุต    
-  มีกระจกบานเลื่อน  เลื่อนไดทั้ง 2 ขาง 

           -  มีกุญแจล็อค  
       -  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และเทศบาลมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อในทองถ่ินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22 

     มิถุนายน  2552   

ระเบียบฯ/หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
- การโอนเงินงบประมาณรายจายครั้งน้ี เปนอํานาจอนุมัติของ 

สภาทองถ่ิน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

- จึงนําเรียนเพื่อโปรดพิจารณาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
มะคาพิจารณาอนุมัติตอไป 
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นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ขอบคณุหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลครับ   
ประธานสภาเทศบาล   -   ทานนายกเทศมนตรไีดเสนอญัตติเรียบรอยแลว มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใด จะอภิปรายหรือไม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   ไมม ี

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   ครบั  เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครบั  ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาล  จาํนวน   

9  คน  ถือวาครบองคประชุมผมจะขอถามมติที่ประชุมครบั 
-  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหโอนลด – โอนเพิ่ม  เงนิ

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   เพื่อมาตั้งจายเปนรายการใหม  
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ของงานพฒันาชุมชน  สาํนัก
ปลัดเทศบาล  จาํนวน  1  รายการ คือ ตูเหล็ก ขนาด  4  ฟุต  แบบกระจกบาน
เลื่อน  จํานวน  1  ตู  งบประมาณ  5,000  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครบั 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  เปนอันวาสภาเทศบาลตําบลมะคามีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให  

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือมา 
ตั้งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสาํนักงาน  หรือ 
ของงานพัฒนาชุมชน  สาํนักปลัดเทศบาล  จาํนวน  1  รายการ งบประมาณ  
5,000  บาท  ตามที่นายกเทศมนตรเีสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลตําบลมะคา มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนลด –  
โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อมาตั้งจาย
เปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ของงาน
พัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาล  จาํนวน  1 รายการ  คือ  

1. ตูเหล็ก ขนาด  4  ฟุต  แบบกระจกบานเลื่อน  จํานวน  1  ตู 
งบประมาณ  5,000  บาท   

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกฯทานใดเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม    

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -    ขอสอบถามเรื่องโครงการกอสรางตามยุทธศาสตรโครงสราง 
รองประธานสภาเทศบาล  พ้ืนฐาน  โครงการไดรบัการอนุมัติใหขยายเวลา  10  โครงการ  ขณะนี้ได 

ดําเนินการหรือยัง หรืออยูในขั้นตอนใดแลว 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -   เชิญทานปลัดเทศบาลชี้แจงใหท่ีประชุมทราบครบั 

ประธานสภาเทศบาล 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาโครงการรับอนุมัติใหขยายเวลาการ
ปลัดเทศบาล   เบิกจายของปงบประมาณ 2563  ซึ่งหากไมดําเนินการภายใน 30 กันยายน นี้ 
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โครงการก็จะเปนอันพับไป  ซึ่งโครงการกอสรางจํานวน  8  โครงการ  และ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑจํานวน  2  โครงการ  เน่ืองจากงบประมาณตั้งไวตั้งแต 
ป 2563  ตอนนี้ไดใหกองชางตรวจสอบและทบทวนราคาใหมแลว  และไดรับ
การรายงานวาไมสามารถดําเนินการได  เนื่องจากราคาน้ํามันและราคาวัสดุทุก
อยางสูงข้ึนทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมสามารถดําเนินการได  สําหรับครุภัณฑ
ไดทําการตรวจสอบราคาแลวในทองตลาดไมสามารถซื้อไดเนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอ   

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -    ขอสอบถามโครงการกอสรางที่มีอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล รายจายประจําป 2565  โครงการกอสรางหองน้ําผูปกครอง  และหลังคา 
    เชื่อมตออาคารของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชน 

บานโกรก หมูที่ 5  และโครงการปรับปรงุถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต   
ถนนเทศบาล 8 หมูที่ 5 จะไดดําเนินการเม่ือไร  

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -    สําหรับโครงการกอสรางหองนํ้าสําหรับผูใหญ  และโครงการตอ  
ปลัดเทศบาล   เติมหลังคาคลุมชองรอยตอระหวางอาคารชั้นอนุบาล 3  ของศนูยพัฒนาเด็ก 

เล็กฯ  ขณะน้ีงานบริหารการศึกษาไดทําบันทึกขอดําเนินการเสนอขึ้นมาแลว 
ขณะอยูระหวางดําเนินการในขั้นตอไป  สวนโครงการกอสรางถนน คสล.  
ชุมชนบานโกรก หมูที่ 5  กองชางกําลังดาํเนินการ  และโครงการปรับปรุงถนน 
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล 8 หมูที่ 5  โครงการนี้ทํากิจการนอก 
เขต  ตอนนี้ไดทาํหนังสือเสนอนายอําเภอแลว  และทางอําเภอขอเอกสาร 
เพิ่มเตมิพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนในการขอทํากิจการนอกเขต  แบบแปลน 
การกอสราง  พื้นที่ในการกอสรางเขตเทศบาลพื้นที่เทาไร  และเขต  
อบต. พื้นที่เทาไร  เปนงบประมาณเทาไร  ทางเทศบาลไดจัดสงเอกสาร 
เพิ่มเตมิใหอําเภอเรียบรอยแลว  รอทางอําเภอตรวจสอบและเสนอผูวาราชการ 
อนุมัติตอไป  ขอเรยีนใหสภาเทศบาลทราบคะ 

- โครงการจายขาดเงินสะสม  ที่ไดรับอนุมัติในคราวประชุมสภา 
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ 2565  จาํนวน   
8 โครงการ  ไดเขาระบบการจัดซื้อจัดจางแลวจํานวน  7  โครงการ  และ
ตอนนี้ไดผูรับจางแลวจํานวน  4  โครงการ  สาํหรับโครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํเขาสระแดง  ชุมชนบานโนนดินทราย  หมูที่ 2  โดยสภาพพื้นท่ีแลว
ไมสามารถดําเนินการได  ขอเชิญทานนายกไดชี้แจงใหสภาเทศบาลทราบคะ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท   -    มอบใหรองศวิกร  ชี้แจงใหสภาเทศบาลทราบถึงสาเหตุที่ไม
นายกเทศมนตรี   สามารถดําเนินการโครงการนีไ้ดขอเชิญคะ 

นายศิวกร  สิทธิวีระกุล   -    ขออนุญาตชี้แจงเรื่องโครงการกอสรางทอระบายน้ําเขาสระแดง  
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนบานโนนดินทราย  หมูที่ 2  โดยลักษณะพื้นที่สระตัง้อยูบนที่สูงทําให 

สระดูลึกเพราะสันขอบสระสูง  การจะวางทอเพื่อใหน้ําเข าไดตองวางประมาณ 
ชวงกลางสระ  แตหากมีน้ําเขาสระแลวน้ําก็จะไมเต็มสระ ปริมาณน้ําจะอยูแค 
บริเวณปากทอคือครึ่งสระ  แตถาวางทอสูงขึ้นน้ําก็จะไมเขาสระเพราะวาสัน 
ขอบสระสูงมากครับ  มีทานใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมไดครับ 
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ที่ประชุม    -    ไมมี 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีสมาชิกฯ ทานใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ  

ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวลาน  อัครบุญญานนท  -    อยากทราบวาเรื่องน้ําประปาจะแกไขปญหาอยางไรคะ  น้ําเปน
สมาชิกสภาเทศบาล  ละอองดํา   

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -    ขอรับเรื่องไวใหกองชางไปตรวจสอบ  และแกไขปญหาคะ 
ปลัดเทศบาลตําบลมะคา 

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม  

ประธานสภาเทศบาล   

นางสงเสริม  จันทรเรือง   -    ดิฉันนางสงเสริม  จันทรเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมะคา    
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอสอบถามเรื่องโครงการกอสราง  ปงบประมาณนีจ้ะมีโครงการใดที่ได 

ดําเนินการบาง อยากไดเปนรปูธรรมเมื่อชุมชนสอบถามสามารถตอบได  
สอบถามโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางหลง  ชุมชนบานโกรก       
ปนี้จะไดดําเนินการหรือไม 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -    โครงการที่จะดําเนินการเปนโครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงิน  
ปลัดเทศบาลตําบลมะคา  สะสมท่ีไดแจงใหทราบไปในเบื้องตนแลว  7  โครงการตอนนี้เขาสูระบบการ 

จัดซื้อจัดจางแลวรอผูรับจาง  สวนโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน             
นางหลง  ชมุชนบานโกรก  บรรจุอยูในเทศบัญญัติฯ ป 2565  ตอนนี้กองชาง 
กําลังดําเนินการคะ        

นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล    -    มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม เชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวพชัรนิทร  หวังกองกลาง  -    ขอสอบถามโครงการปรับปรงุถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน 
รองประธานสภาเทศบาล  สุวรรณฉวี  ตอนนี้ถนนแยมากเห็นคอนกรีตพื้นทางแลวจะไดดําเนินการ 

กอสรางเมื่อไร  และการกอสรางอยากใหความกวางของถนนมีขนาดเทาเดิม 
เทากับพื้นทางเดิม  เพราะปจจุบันมีรถที่ใชถนนเสนนี้มากข้ึนเวลาสวนหรือหลีก 
กันอันตราย 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -    ขอใหกองชางชี้แจงสภาเทศบาลคะ  
ปลัดเทศบาลตําบลมะคา 

นายสรวชิญ  ณ นคร   -   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
นายชางโยธา   และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผม  นายสรวิชญ  ณ นคร  นายชางโยธาอาวุโส   

ผมขอชี้แจงเรื่องถนนสุวรรณฉวีครับ  เนื่องจากงานรังวัดที่ดินของสํานักงานท่ีดิน
 สาขาโนนสูงไดทําการสาํรวจสอบเขตตามท่ีเทศบาลตําบลมะคาไดสงเรื่องขอให 

สอบเขตทางสาธารณะถนนสุวรรณฉวี  ระยะทาง  1,385  เมตร  ซึ่งทางท่ีดิน 
ไดมารางวัดเม่ือชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2565  ซึ่งถนนเสนนี้มีที่ดินขางเคียง 
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